

กรมทรัพย์สินทางปัญญา แนะนำ “เคล็ด (ไม่) ลับ ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างธุรกิจได้ ไร้ข้อพิพาท” จัดทีมผู้เชี่ยวชาญเสริมแกร่งภาคธุรกิจไทยด้วยบริการระงับข้อพิพาทอย่างครบวงจร

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดสัมมนา “เคล็ด (ไม่) ลับ ผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างธุรกิจได้ ไร้ข้อพิพาท” มุ่งเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยดำเนินธุรกิจอย่างมั่นใจโดยมีแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมแนะนำบริการระงับข้อพิพาททางเลือกรูปแบบต่างๆ ของกรมฯ ไว้รองรับและให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ นนทบุรี

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน โดยเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยเติบโตและสามารถขยายตลาดได้อย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสตาร์ทอัพ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มากขึ้น อาจเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าได้เช่นกัน กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการ เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจเรื่องการระงับข้อพิพาทอย่างครบวงจร ทั้งแนวทางประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทในอนาคต กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนวิธีการใช้บังคับผลของการระงับข้อพิพาทกับกรมฯ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้

การสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.กริชพกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “Principle and Things to know : ทำธุรกิจอย่างมั่นใจ ไร้ข้อพิพาท” นายพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายธุรกิจและช่วยเหลือผู้ประกอบการ mSMEs ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “เปิดประสบการณ์ผู้ประกอบการ SME ไทย” นางสาวทักษอร สมบูรณ์ทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “พิชิตปัญหาธุรกิจได้ด้วยการระงับข้อพิพาทกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา” และนายณัฐพล เรืองนุ่น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “ไปต่ออย่างไรภายหลังการระงับข้อพิพาทกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา” โดยมีผู้ประกอบการและภาคเอกชนเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถติดต่อ กลุ่มงานระงับข้อพิพาท กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-5029 หรือสายด่วน โทร.1368

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

28 มีนาคม 2566